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       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
       สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
กิจกรรมที่ 1. การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ของอุตสาหกรรมยานยนต ์
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ภายถ่ายกิจกรรม 
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เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงาน สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันยานยนต์ ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ กับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและผู้แทนจากค่ายรถยนต์มากกว่า 11 ค่าย 
รวม 35 คน ณ ห้องประชุม 202 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมี ผศอ. เป็นประธานในการประชุม 
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นจากรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล เพื่อช่วยแก้ปัญหาฝุ่นให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว  

(1) ประเดน็หรือเรื่องในการมีสว่นร่วม 
การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ของอุตสาหกรรมยานยนต ์

(2) สรุปข้อมูลของผุ้มีส่วนร่วม 
 ผู้เข้าร่วมประชุมหารือ ประกอบด้วย 

1) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
2) ผู้แทนจากกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1   
3) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
4) สถาบันยานยนต์  
5) สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
6) ผู้แทนจากค่ายรถยนต์มากกว่า 11 ค่าย  

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม 
การหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นจากรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล เพื่อช่วยแก้ปัญหาฝุ่นให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ประกอบด้วย 1) การดำเนินกิจกรรมคลินิกลดฝุ่น โดยร่วมกับศูนย์บริการรถยนต์กว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศ 
ให้บริการตรวจเช็คระยะรถยนต์เพื่อลดการปล่อยมลพิษ และความปลอดภัยในการขับขี่ โดยให้ส่วนลดค่าแรง 
และค่าอะไหล่สูงสุดกว่าร้อยละ 50 ตามเงื่อนไข เป็นการดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีรถเข้าร่วม
โครงการสะสมมากกว่า 600,000 คัน  2) การจัดการรถยนต์เก่าเป็นรถยนต์ใหม่ เพื่อลดมลพิษ และเพิ่ม
ความปลอดภัยในการเดินทาง (End-of-Life Vehicle Management) เพื่อจัดการรถยนต์ในระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 3) การสนับสนุนปรับเปลี่ยนรถราชการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถที่ปล่อยมลพิษต่ำ 
และ 4) การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biodiesel) ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอของภาคเอกชน 
โดยเฉพาะ การจัดการรถยนต์เก่าเป็นรถใหม่ เป็นแนวทางที่น่าสนใจ โดยนอกจากจะช่วยสร้างกลไกการจัดการ
รถเก่าอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยมลพิษจากมาตรฐานยูโรที่สูงขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยในการ
เดินทางแล้ว ยังช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ในประเทศด้วย  

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ผลจากการประชุมหารือในครั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ จะได้นำผลไปศึกษา   

ในรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอ สศอ. ผลักดันไปสู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไป 
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กิจกรรมที่ 2. METI ญี่ปุ่น เข้าพบ อก. หารือกลไกความร่วมมือ Automotive Vehicles for Energy 
and Industry Dialogue (EID) ไทย-ญี่ปุ่น 
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ภายถ่ายกิจกรรม 
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วันที่ 24 ธันวาคม 2567 นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้า

กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
นายดุสิต อนันตรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ให้การต้อนรับ 
Mr. KOMIYAMA Yasuji อธิบดีกรมนโยบายการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า 
และอุตสาหกรรม (METI) และคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือการจัดงาน The Launch of Energy and 
Industry Dialogue (EID) และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย   

(1) ประเดน็หรือเรื่องในการมีสว่นร่วม 
กลไกความร่วมมือ Automotive Vehicles for Energy and Industry Dialogue (EID) 

ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย  
 

(2) สรุปข้อมูลของผุ้มีส่วนร่วม 
 ผู้เข้าร่วมประชุมหารือ ประกอบด้วย 

7) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
8) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  
9) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
10) เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
11) Mr. KOMIYAMA Yasuji อธบิดีกรมนโยบายการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ 

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม 
Mr. KOMIYAMA ได้แลกปลี่ยนความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้า (EV) ของไทย การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน การรักษาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ห่วงโซ่อุปทานและทรัพยากรมนุษย์ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความมั่นใจต่อฝ่ายญี่ปุ่นถึงนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย ต่อความสำคัญของรถยนต์ทุกกลุ่ม รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการ
ไทยให้สามารถเข้าสู่ EV Supply Chain และการรักษาฐานการผลิตรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
(ICE: Internal Combustion Engine) ควบคู่ไปกับการพัฒนา EV โดยขอรับความร่วมมือจากฝ่ายญี่ปุ่นในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเปลี่ยนผ่านจาก ICE ไปสู่ EV ด้วย 

สำหรับกลไกความร่วมมือ Energy and Industry Dialogue หรือ EID ฝ่ายญี่ปุ่นได้
พิ จารณ า Concept Paper on Thailand-Japan Energy and Industry Dialogue โดย เห็ นควรระบุ
เพิ่มเติมการพัฒนา HEV (Hybrid Electric Vehicle) ELV (End of Life Vehicle) และ Recycle ในขณะที่
ฝ่ายไทยได้เสนอให้มีการเพิ่มประเด็น Biofuel และ Ethanol  

โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบรว่มกันในการเสนอประเด็นเพิ่มเติมต่อกระทรวงการต่างประเทศ 
และการหารือในระดับคณะทำงาน (Working Group) ที่มีอธิบดีของทั้งสองฝ่ายเป็นหัวหน้าคณะและระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมสรรพสามิต สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมเอเชียตะวันออก ก่อนให้มีการจัดประชุมประชุมในระดับรัฐมนตรีต่อไป 

 

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ผลจากการประชุมหารือในครั้งนี้ สำนักงานฯ จะได้นำความเห็นไปกำหนดแนวทาง 

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย เพื่อเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบต่อไป  
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กิจกรรมที่ 3. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
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วันที่ 17 ธันวาคม 2567 นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พร้อมด้วย นายภัทรพล ลิ้มภักดี 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ นางนิอร สุขุม ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค นายพฤกษ์ 
ศิโรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 นางสาวสมานลักษณ์ ตัณฑิกุล ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 
การชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

(2) สรุปข้อมูลของผุ้มีส่วนร่วม 
 ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่สนใจ เช่น 

สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
เป็นต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 190 คน 

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม 
ที่ประชุมได้มีการชี้แจงกรอบสาระสำคัญ (Theme) การดำเนินงานภายใต้แผนงาน

บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้หน่วยรับ
งบประมาณที่สนใจรับทราบ และสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการ
ดำเนินงานของแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2569 เพื่อนำไปสู่การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ซึ่งกรอบสาระสำคัญ
ประกอบไปด้วย 1) ต่อยอดนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่ม ตามกรอบของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 2) ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไปสู่การเป็น
อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน 3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Smart System ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อัจฉริยะ หรือ Smart System เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม และ 4) สร้างปัจจัยเอื้อสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Enabling Factor) ได้แก่ การเร่งรัดแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคตและสร้างโอกาสทางการตลาด 

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ผลจากการประชุมหารือในครั้งนี้ สำนักงานฯ จะได้นำความเห็นไปกำหนดกรอบแนวทาง

ในการจัดทำคำของบประมาณและการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
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กิจกรรมที่ 4. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือการกำหนดแนวทางการปรับ

โครงสร้างอุตสาหกรรมเครือ่งมือแพทย์ 
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ภายถ่ายกิจกรรม 
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วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษา

ราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายกฤศ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  และนายภานุวัตน์ ตริยางกูรศรี รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ร่วมเป็น
ประธานการประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมี นายอนุวัตร จุลินทร ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศนางสาวสมานลักษณ์ ตัณฑิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 
เข้าร่วมการประชุม พร้อมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์จากกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  
 

(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 
การประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  

(2) สรุปข้อมูลของผุ้มีส่วนร่วม 
 ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  ผู้ เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์จากกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 25 คน 

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม 
โดยสถาบันพลาสติกได้นำเสนอกรอบแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องมือ

แพทย์ เพื่อยกระดับให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยมั่นคงและสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้ 
โดยพิจารณาสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยทั้งในตลาดโลกและภายในประเทศ จุดอ่อน
ที่สำคัญ (Pain points และการวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และ กร.1 นำเสนอร่าง
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะที่ 1 ซึ่งมาตรการหลัก 4 ด้าน และมีการ
ปรับปรุงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การระดมความคิดเห็นของที่ประชุม
ต่อการปรับโครงสร้าง ซึ่งที่ประชุมได้เสนอความเห็นต่อแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
ในประเด็นดังนี้ 1) ควรส่งเสริมให้กฎระเบียบสำหรับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศสามารถ
ดำเนินการได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเทียบกับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้า         
2) ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทยยังไม่สามารถผลิตแบบ economy of scale ทำให้การผลิตมีต้นทุนที่สูง        
ไม่สามารถทำราคาให้ต่ำกว่าเครื่องมือแพทย์นำเข้า ภาครัฐควรมีกลไกสนับสนุนเรื่องราคา  3) ผู้ผลิตใช้
ประโยชน์จากบัญชีนวัตกรรมได้น้อย 4) ภาครัฐควรมีกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการในกระบวนการรับรองทาง
คลินิก (Clinical trial) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก 5) ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์  ยังขาดความเข้มแข็ง เช่น วัตถุดิบในประเทศบางอย่างราคาสูงกว่าวัตถุดิบนำเข้า เช่น เม็ดพลาสติก   
6) อาจพิจารณาส่งเสริมเครื่องมือแพทย์บางประเภท เช่น Home use และ 7) การส่งเสริม Ecosystem ของ
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ควรพัฒนาทั้งสองด้าน คือ ฝั่ง demand และ supply และควรมีหน่ยงานกลาง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ผลจากการประชุมหารือในครั้งนี้ สำนักงานฯ จะได้นำความเห็นไปจัดทำแนวทางการ

ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม ต่อไป 
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กิจกรรมที่ 5. สศอ. ขบัเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมหารือเพื่อกำหนด

แนวทางการปฏิรูปอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Industry Reform) 
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ภายถ่ายกิจกรรม 
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วันที่ 12 พ.ย. 2567 นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการ

แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ร่วมกันเป็นประธาน    
ในการประชุมหารือแนวทางการปฏิรูปอุตสาหกรรม ( Industrial Reform) สาขาอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio 
Industry) ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยหน่วยงานภาคเอกชน 
ภาครัฐ และภาคการศึกษา ที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทย 
มาร่วมระดมความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการปฏิรูปอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่
สำคัญในฐานะหนึ่งในอุตสาหกรรม S-Curve สอดคล้องตามแนวนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรมูลค่าสูงสู่
อุตสาหกรรมอนาคต ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้แก่เศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนการผลิต
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในอุตสาหกรรมชีวภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไป 

(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิรูปอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Industry Reform)  

(2) สรุปข้อมูลของผุ้มีส่วนร่วม 
 ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก และคณะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา       
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 58 คน 

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันพลาสติก ได้นำเสนอ “กรอบทิศทางการปฏิรูป

อุตสาหกรรม (Industrial Reform) สาขาอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Industry)” ประกอบด้วยนโยบายและ
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทย สถานการณ์ตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพของโลก 
สถานการณ์และ Pain Points ในอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการปฏิรูป
อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย (Bio Industry Reform)  

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิรูปอุตสาหกรรมชีวภาพของ
ประเทศไทย เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิรูปในสาขาดังกล่าวให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมทั้งหยิบยกประเด็นปัญหาของอุตสาหกรรมชีวภาพในปัจจุบันมาเพื่ออภิปรายแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
อย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเสนอร่วมกัน อาทิ การพัฒนา One Stop Service ของอุตสาหกรรมชีวภาพอย่าง
เป็นรูปธรรม การออกกฎระเบียบ/กฎหมายเพื่อควบคุมและผลักดันให้เกิดอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ภายในประเทศ (เช่น Single-use Plastics) การวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพในเชิง
พาณิชย์ การเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ในอุตสาหกรรมชีวภาพ การพัฒนาด้านการตลาด 
(Marketing) ของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การสนับสนุนด้านมาตรฐาน การตรวจรับรอง (Certification) และการ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) รวมถึงการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ของประเทศ 

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ผลจากการประชุมหารือในครั้งนี้ สำนักงานฯ จะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอที่ได้รับ

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อยกร่างแนวทางการปฏิรูปอุตสาหกรรม ( Industrial Reform) สาขาอุตสาหกรรม
ชีวภาพ (Bio Industry) ที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยจะนำเข้าสู่การหารือในการสัมมนาระดมความคิดเห็น 
เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม 


